

**โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา**  
**แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเสียว - ดงบัง**



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)

แผนงานวิชาการ	แผนงานงบประมาณ	แผนบุคลากร	แผนงานบริหารทั่วไป
<p>13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น</p> <p>14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา</p> <p>15.การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการขอสถานศึกษา</p> <p>16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา</p> <p>17. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา</p>	<p>9.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา</p> <p>10.การบริหารการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา</p> <p>11.การวางแผนพัสดุ</p> <p>12.การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>13.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ</p> <p>14.การจัดหาพัสดุ</p> <p>15.การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ</p> <p>16.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน</p> <p>17.การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน</p> <p>18.การจัดทำบัญชีการเงิน</p> <p>19.การจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงิน</p> <p>20.การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน</p>	<p>11.การอุดหนุนและการร้องทุกข์</p> <p>12.การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ</p> <p>13.การจัดทำบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์</p> <p>14.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>15.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ</p> <p>16.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>17.การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>18.การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>19.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>13.การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอก ระบบและตามอัธยาศัย</p> <p>14.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา</p> <p>15.การทำคืนศึกษา</p> <p>16.การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน</p> <p>17.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา</p> <p>18.การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาขอบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา</p> <p>19.งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น</p> <p>20.การรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>21.การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน</p> <p>22.แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน</p>